

DAYTON, Ohio.- Vào ngày 2 tháng 6 năm 2008 vừa qua, người viết có dịp chia sẻ tin tức đáng chú ý: <http://vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=55392> - qua đó ký giả Nat Hentoff của tờ The Washington Times đưa ra 6 lý do tại sao Ông McCain của Đảng Cộng Hòa nên chọn Nợ Thủng Đợc Sarah Palin, 44 tuổi, của Alaska làm Nợ Phó Thủng Đợc ưu tiên của Hoa Kỳ, nay thì Ông McCain đã nghe theo đúng lời khuyên đó, và làm ưu tiên Đảng Cộng Hòa ghi dấu mặt trong việc chọn mặt người phụ nữ ưu tiên cùng tranh cử vào mặt chức vụ quan trọng nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ!

Thật thế, không có tin gì vui cho bóng tin Nợ Thủng Đợc Sarah Pailin của tiểu bang Alaska được chọn là người cùng tranh cử với Ông John McCain trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc vào Mùa Thu sắp tới đây!

Đã từ rất lâu rồi, người dân Mỹ thuộc dòng chính (tức những người dân rất am hiểu và rất quan tâm với tình hình của Hoa Kỳ) đã quá mệt mỏi trước sự bóp méo của giới truyền thông để chúng nói chung, và đặc biệt là giới báo chí Hoa Kỳ nói riêng, vẫn theo đường lối rất phò Dân Chủ và phò lối sống phóng khoáng, tự do, và suy đồi. Chẳng ai còn muốn nghe tin tức hay những lời bình luận nào cả. Đài Fox News, vẫn trước kia vẫn theo đường lối rất thực dụng trong cách trình bày và phân tích tin tức, nay cũng đã bị thoái hóa và bị lôi cuốn vào kiểu truyền thông và đưa tin sai sự thật, nhảm nhí và tăng bias cho phía Dân Chủ.

Thêm vào đó, những người Mỹ theo đường lối thực dụng, truyền thống, cũng đã mỗi một không kém trước sự sa sút và suy đồi về đạo đức luân lý của các thành viên trong Đảng Cộng Hòa khi thời kỳ thành khởi đầu, rồi làm nên một đỉnh vào chuyên tham nhũng, hối lộ và tình ái, khi Đảng Cộng Hòa mất đi vai trò đầu sỏ của mình trong cả Thủng Đợc và Hội Viên Hoa Kỳ.

Ngay cả khi John McCain ra tranh cử Thủng Đợc, và khi cuộc bỏ phiếu sẽ bị dồn ép thúc, đã không ít các cử tri của Đảng Cộng Hòa vẫn ngỡ ngàng về thái độ của John McCain, vì rằng tuy Ông chẳng phá thai, thế nhưng Ông đã không dám thủng thủng tay chỉ lối sống đàng tính luyến ái - mặt trong những vấn đề hết sức nhạy cảm với giới cử tri bảo thủ, và cũng là mặt trong những điều kiện về những người giêng dục của Giáo Hội Công Giáo, cũng với việc nhiều Ông đã bắt tay với Đảng Dân Chủ trong các vấn đề thuế, nên khi nào cho các cử tri của Đảng Cộng Hòa làm ưu tiên phải hết sức phân vân tại sao không biết họ có nên chọn John McCain hay không? Hay là cứ để cho thế giới quy định như sự mong muốn của đất nước Hoa Kỳ này, vì rằng nếu mặt trong cả hai Đảng thủng, đều của Hoa Kỳ xứng đáng với chức vụ, vì chẳng có Đảng nào có sự thu hút cử tri mạnh mẽ cả? Rồi liệu có tin đồn cho rằng Tom Ridge - vị Cựu Bộ Trưởng Bộ Nội An sẽ là ứng cử viên Phó Thủng Đợc của John McCain.

Làm ưu tiên giới cử tri người Mỹ thuộc dòng chính, cũng với giới cử tri bảo thủ và đặc biệt là giới cử tri Công Giáo đều phải hết sức phân vân và lo lắng về vấn đề nhân quyền của quốc gia. Họ nghe đồn những cái tên của các chính trị gia vẫn tự xưng mình là Công Giáo như:

(1) Joe Biden - ứng cử viên Phó Thủng Đợc của Barack Obama và cũng là người được mệnh danh là mặt "con chó tấn công" (attack-dog) rất của Đảng Dân Chủ;

(2) Ted Kennedy - người được vinh danh công trạng trong Hội của Đảng Dân Chủ trong

m̄y ngày v̄a qua, v̄n đ̄c nḡi dân Hoa K̄ bīt đ̄n nh̄ là m̄t "con quái v̄t" (monster) v̄ suy đ̄i;

(3) Nancy Pelosi - nḡi "t̄ ch̄" ra "thuȳt th̄n h̄c v̄ phá thai" (theology of abortion) khi t̄ Bà cho r̄ng Gīo H̄i Công Gīo ch̄a th̄ xác minh m̄t cách rõ ràng khi nào s̄ s̄ng m̄i đ̄c b̄t đ̄u, và cũng là m̄t nḡi n̄i tīng v̄ tham nh̄ng l̄i đ̄ng ch̄c quȳn đ̄ t̄ l̄i;

(4) John Kerry - nḡi b̄ đánh b̄i th̄m trong cūc b̄u c̄ T̄ng Th̄ng 4 năm v̄a qua; r̄i đ̄n

(5) Tom Ridge và c̄u Th̄ Tr̄ng c̄a New York Rudy Guliani thūc Đ̄ng C̄ng Hòa - nh̄ng nḡi mang v̄ là "C̄ng Hòa" nh̄ng hành đ̄ng là c̄a Dân Ch̄; thì nḡi Công Gīo th̄ c̄u Hoa K̄ cũng đã n̄i b̄nh và m̄t mỗi l̄m r̄i, b̄i nh̄ng nḡi này có s̄ hīu bīt r̄t t̄u trí và suy đ̄i v̄ nh̄ng gīng d̄y h̄t s̄c c̄ b̄n v̄ n̄n t̄ng luân lý đ̄o đ̄c chính ȳu c̄a Gīo H̄i Công Gīo.

Hōc nghe đ̄n nh̄ng cái tên khác, tuy không ph̄i Công Gīo l̄n Kitô Gīo, th̄ nh̄ng gīi c̄ tri dòng chính và th̄ c̄u c̄a Hoa K̄ v̄n n̄i da gà và phát "b̄nh" lên đó là:

(6) Al Gore - nḡi đã có công "phát minh" ra c̄ "m̄ng Internet," và v̄n đ̄ "cái ̄m toàn c̄u" (global warming)(?!);

(7) R̄i đ̄n v̄-ch̄ng Bill và Hilary Clinton, k̄ đ̄m và nḡi xoa, t̄ nhau tâng b̄c mình lên mà không s̄ m̄t sĩ dīn, vì suy cho cùng, có còn "sĩ dīn" đâu mà m̄t, vân vân...

Gīi Công Gīo và gīi th̄ c̄u Hoa K̄ đang đ̄ đ̄nh là t̄ h̄ s̄ đ̄n tên c̄a h̄, và không b̄u cho b̄t k̄ ai, cho đ̄u đó là McCain hay Obama, vì c̄ hai đ̄u đi nḡi c̄ v̄i nh̄ng gīng d̄y c̄a Gīo H̄i, tuy ̄ m̄c đ̄ ít hay nhīu, nh̄ hay n̄ng khác nhau mà thôi.

Barack Obama - m̄t nḡi thūc ḡc H̄i Gīo, quȳt đ̄nh tr̄ thành Kitô Gīo vì tham v̄ng chánh tr̄; nḡi có t̄ t̄ng và kīu phân tích không khác gì so v̄i kīu lý luận "l̄a b̄p" và "đ̄c đoán" c̄a Karl Marx, Angels, và Lênin; m̄t nḡi v̄i tūi th̄ thūc vào băng đ̄ng khét tīng v̄n dùng ma túy đ̄ làm đ̄u đ̄c và mua chūc gīi tr̄ hòng bīn h̄ tr̄ thành nh̄ng k̄ kh̄ng b̄ nh̄m vào các tòa nhà thūc chính ph̄ liên bang Hoa K̄ (v̄n suy cho cùng cũng là âm m̄u t̄i h̄u c̄a h̄u h̄t nh̄ng k̄ kh̄ng b̄ H̄i Gīo c̄c đoan khét tīng); m̄t nḡi t̄ x̄ng là mang đ̄n s̄ thay đ̄i mà gīi c̄ tri Hoa K̄ có th̄ tin t̄ng và k̄ v̄ng vào, l̄i ch̄n Joe Biden - m̄t nḡi tuy có kinh nghīm v̄ m̄t "lý thuȳt" trong các chính sách v̄ ngōi giao theo kīu m̄t "attack-dog" không h̄n không kém, và cũng là m̄t nḡi đã b̄ th̄i r̄a trong b̄ máy quȳn l̄c c̄a Washington, thì ch̄ng khác nào ch̄ng t̄ cho gīi c̄ tri Hoa K̄ bīt đây là m̄t trò đùa, và b̄c l̄ rõ ra r̄ng: Obama ch̄a s̄n sàng đ̄ lãnh đ̄o đ̄t n̄c Hoa K̄.

Còn McCain nh̄ đã nói ̄ trên, không hīu có ph̄i vì tham v̄ng chánh tr̄ nên Ông đã không b̄ phīu ph̄ quȳt đ̄o lūt b̄o v̄ hôn nhân truȳn th̄ng, cũng nh̄ dám ngang nhiên quȳt đ̄nh th̄c hīn chính sách "h̄p pháp hóa" cho các c̄ dân b̄t h̄p pháp, đ̄u chính sách này đã không thành, không hīu Ông làm đ̄i đ̄ là đ̄ l̄y phīu c̄a các c̄ tri ḡc Tây Ban Nha và gīi c̄ tri theo đ̄ng l̄i phóng khoáng và suy đ̄i hay không? Cho đ̄u v̄i m̄c đích nào đi chăng n̄a, thì đ̄u này cũng đã gây ra s̄ t̄n th̄ng trong vīc tin t̄ng vào Ông n̄i gīi c̄ tri

Tác Giả: Bai An Tran
Thứ Hai, 22 Tháng 9 Năm 2008 08:38

bổ o th.

Trình tình hình khá đen tối và đau buồn như vậy, cùng với, tất cả đều có thể tin Chúa, và cảm thấy phần nào được hài lòng và có niềm hy vọng trở lại, vì Thiên Chúa đã đoái thương đến đất nước Hoa Kỳ, khi Ngài khiêu gọi cho McCain chào đón Nữ Thủ tướng Đệ nhất Sarah Pailin của Alaska!

Có thể nói tin này đến hết sức bất ngờ khi cho nhóm Obama-Biden và cả Đảng Dân Chủ, chào mừng khắp chính thủ tướng vì đã đánh đập tan Đảng Cộng Hòa bằng những câu nói trên miệng lưỡi trong mấy ngày vừa qua, nay bỗng nhiên ra sức lo lắng và sợ hãi tất cả, khi cần tìm cách bóp méo một cách hoàn toàn ngược: Pailin của cả đời kinh nghiệm; riêng Alaska là tiểu bang quá nhỏ chỉ có 8,000 người; riêng Pailin không hề có kinh nghiệm và một người giao; vân vân.. ..

Đều đó cho thấy có sự rạn nứt, và sự hiểu biết quá rõ rệt và mâu thuẫn của các thành viên trong Đảng Dân Chủ, liên các bình luận viên phân tích tin tức trên các đài truyền hình; một mặt là đề cao người phụ nữ, mặt khác lại đập tan và coi thủ tướng tri thức và cách lãnh đạo của một người phụ nữ chân chính như Nữ Thủ tướng Đệ nhất Sarah Pailin - Cho dù truyền thông có tình bóp méo như thế nào đi chăng nữa, thì người dân Mỹ thuộc dòng chính; những người Mỹ thực sự, và đức biết là những người Công Giáo chân chính đều đã sẵn lòng biết ra đầu chính là sự thất bại cách hết sức khách quan, mà giới truyền thông không thể nào có thể áp dụng cách suy nghĩ ngu dốt và ngu trí của họ được trên những người này.. ...

Những nói gì thì nói, tin này đến liên là tin vui liên cho tất cả mọi nhóm phò sinh trên khắp cả Hoa Kỳ liên thể giới.

Bà Marjorie Dannenfelser - Chủ tịch của Nhóm Danh Sách Susan B. Anthony (Susan B. Anthony List) tức mặt Nhóm Hành Động Chính Trị giúp các phụ nữ có quan điểm phò sinh thủ tướng được các chức vụ trong Quốc Hội Hoa Kỳ, đã nêu lên những hân hoan trước tin này.

Bà nói:

"Giới công tri phụ nữ đã sống động hơn lên, và Sarah chính là người thổi tắt đèn điếu vôi cách mà những phụ nữ Hoa Kỳ thất bại suy nghĩ đến. Bà là một người phụ nữ có đầu óc công minh và sẵn sàng trao cho tất cả mọi người Mỹ, cho dù được sinh ra rồi hay chưa được sinh ra, một phong thái lãnh đạo đích thực mà họ rất xứng đáng để nhận được. Bằng việc mạnh mẽ chọn một người viên có quan điểm rất phò sinh để cùng chung tay đưa vào Tòa Bạch Ốc, John McCain đã chọn tất cả cho giới công tri Hoa Kỳ biết được rằng: Ông mạnh mẽ theo quan điểm phò sinh."

Sarah Pailin - một người phụ nữ gốc Kitô Giáo, một người mẹ với 5 con, trong đó có cô con gái út bị bệnh Down Syndrome (tức Hội Chứng Rối Loạn Nhiễm Sắc Thể) và cả con trai liên Track Pailin hiện đang phục vụ trong Lực Lượng Quân Hoa Kỳ với cấp bậc là Trung Sĩ Nhót (gia nhập vào Lực Lượng vào ngày 11 tháng 9 năm 2007 hiện đang dấn thân quyên góp huy của Đệ nhất Ủy William Todd tại Fort Hood, TX - NV), là người rất mạnh mẽ chọn để liên sự tham những trong chính nội bộ Đảng Cộng Hòa.

Ai nấy cũng đều vui mừng chào mừng vào 2 năm trước đây, khi nhậm chức Thủ tướng Đệ nhất tiểu bang Alaska, Bà đã quyên góp bán đi chiếc phi cơ dành riêng cho riêng Thủ tướng Đệ nhất Cộng Hòa liên nhiệm, để dùng sự liên đó để vào việc giáo dục cho các trẻ em.

Bà cũng đã phàn nàn bác sĩ quy định đình ngang ngành công của Tòa Án Tối Cao của tiểu bang Alaska khi quy định cho phép các em gái dưới tuổi và thành niên được quy định phá thai mà không cần phải hỏi ý kiến của cha-mẹ, và Bà đã ra lệnh cho Viện Chẩn đoán Lý của tiểu bang Alaska là Talis Colberg nộp đơn khiếu nại để xem xét lại vấn đề này.

Bà đã mạnh mẽ thách thức lại sự phân biệt ngành quy định thuế của các công ty dầu khí khi ngành dầu trong lúc tiếp tục tranh đấu cho việc phát triển ra ngành nguồn năng lượng mới, để biến Hoa Kỳ không còn phải là quốc gia lệ thuộc vào dầu khí của bên Trung Đông nữa.

Đáng trọng hơn đó là việc Bà đã can đảm mà tự mình thách thức với hệ thống chính trị mà cớ của tiểu bang Alaska và đã cho thông qua một đề luật cải cách về đề cử có tính lịch sử của tiểu bang có thể bắt đầu tiểu bang nào ở Hoa Kỳ!

Là một người mẹ có con phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ, Bà hiểu rõ về cuộc chiến và cách làm thế nào để hỗ trợ cho các binh sĩ!

Không ngạc nhiên Bà cũng mạnh mẽ chống lại lời kêu gọi hôn nhân "đồng đẳng, đồng tính" vì theo Bà đây chính là lời sáng ngời từ sách thánh và răn dạy nghiêm cho việc xây dựng và bảo tồn nền tảng vững chắc của gia đình và xã hội.

Vì một chính trị gia, Bà chính là luồng gió mới, cho thấy các thành viên quá già nua và mỗi một trong Đảng Cộng Hòa, vì Bà theo đuổi một chính sách tài khóa rất thông minh, không hoang phí và không tiêu xài bừa bãi tiền thuế của công chúng. Việc Bà được lọt vào guồng máy chánh trị công quy định cao cấp, cũng tỏ ra sự hấp dẫn cho các thành viên trẻ trong Đảng Cộng Hòa, những người có quy định tâm trí là "danh thơm tiếng tốt" cho một Đảng viên có niềm tin vào bảo vệ và duy trì truyền thống thông minh cao cấp và lành mạnh về một đề luật cải cách đất nước Hoa Kỳ!
Anthony Lê